



แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 2019

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติ นั้น กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาฯ พิจารณาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประสงค์ขอความร่วมมืออาจารย์/บุคลากรพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในลักษณะวิชาบรรยายเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์การประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Skype, Google Hangout, Webex หรืออื่นๆ ที่ผู้สอนและนักศึกษาได้ตกลงร่วมกัน จนสิ้นสุดภาคการศึกษา หากกระบวนวิชาใดมีข้อขัดข้องในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว หรือยังคงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ขอให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการจัดกิจกรรมในห้องเรียนด้วยความระมัดระวัง

2. กระบวนวิชาที่มีการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอและการให้คะแนน โดยที่ยังสามารถวัดผลและประเมินผลได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

3. กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนลักษณะปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนประเมินสุขภาพของนักศึกษาแต่ละคนเป็นอย่างดีพร้อมทั้งสอบถามประวัติการเดินทางไปในพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศในกลุ่มเสี่ยง จังหวัดอื่นๆ ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ หากพบว่านักศึกษารายใดหรือกลุ่มใดมีอาการ หรือมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้อาจารย์ผู้สอนคิดรูปแบบการฝึกปฏิบัติและการเก็บคะแนนจากการฝึกปฏิบัติในรูปแบบอื่นแก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร

อนึ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดไม่ถนัดในการใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ทางคณะนิติศาสตร์ จะจัดการอบรมการใช้งานเบื้องต้นให้ โดยสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ทางเพจเฟซบุ๊กของคณะนิติศาสตร์ ชื่อ "Faculty of Law, Chiangmai University" ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ผู้สอน/บุคลากรทุกท่านติดตามสถานการณ์และประกาศจากคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์)

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่